

# เอเซียติคฯ ชวนเยาวชนจิตอาสา รวมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์จากใบมะพร้าว ถวายพ่อหลวง ร.9”



เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นได้ไม่น้อย เมื่อกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย คุณตา คุณยาย คนหนุ่มสาว และเด็กๆ เยาวชนตัวน้อย ในทุกๆ ภูมิภาคของประเทศไทยต่างร่วมใจกันประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง ร.9” เพื่อถวายความอาลัย และแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ด้วยความตั้งใจและปิติยินดีที่ได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใจถวายแด่ “พ่อของแผ่นดิน” เป็นครั้งสุดท้าย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด บริษัทผู้ผลิต แปรรูป และส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ของประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม จัดกิจกรรมในโครงการ “รักษ์มะพร้าว 360°” พร้อมเชิญชวน ชุมชนในตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มพนักงานจิตอาสาจากโรงงานเอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร ชาวชุมชน คณะครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) ร่วมใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ด้วยวัสดุธรรมชาติจากใบมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวอัมพวา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมศกนี้

นางสาววรรค์รอง ตั้งคำ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ได้เฝ้าใหญ่ ในการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์จากใบมะพร้าว ถวายพ่อหลวง ร.9” กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ ดำเนินการผลิต แปรรูป และส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ภายใต้แนวคิดหลัก “Zero Waste Management” ที่เน้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแปรรูป ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าว กะทิ แป้งจากมะพร้าว รวมทั้งกามมะพร้าวที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในขบวนการผลิตของโรงงาน ผู้การขยายความสำคัญในด้านการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของมะพร้าวแบบครบวงจรไปสู่ชุมชนและสังคม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชนเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าว รวมถึงสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “รักษ์มะพร้าว 360°” จึงเกิดเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์จากใบมะพร้าว ถวายพ่อหลวง ร.9” ขึ้นมา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน บ้านริมคลอง โสมสเดย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

“กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบมะพร้าว ถวายพ่อหลวง ร.9 เป็นการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งถือเป็นดินแดน 3 น้ำ คือ น้ำกร่อย น้ำจืด และน้ำเค็ม เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะพร้าว จนทำให้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าวของไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยกิจกรรมวันนี้นอกจากจะเป็นการร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วยังเป็นการเดินตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงเน้นเรื่องของความพอเพียงและการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติแบบรู้คุณค่าอีกด้วย” วรงค์รอง กล่าว

สำหรับบรรยากาศการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบมะพร้าวเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเหล่าชาวมุขมนตรี และเยาวชนจิตอาสา ที่พร้อมใจกันเรียนรู้และลงมือประดิษฐ์อย่างจริงจัง เด็กๆ จะมีความมุ่งมั่นในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แค่ไหนนั้น น้องครีม - ด.ญ.ปลายฝน ปานวงศ์ศ อายุ 12 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) สาวน้อยจิตอาสาได้เล่าให้ฟังว่า

“หนูเคยเห็นข้อมูลอินเทอร์เน็ตบอกไว้ว่า ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 มีหลายรูปแบบ แต่ที่ประทับใจและอยากจะทำประดิษฐ์เพื่อถวายให้พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายคือ ดอกดารารัตน์ ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งความรักและความผูกพันระหว่างในหลวง ร.9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ขณะประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ วันนี้หนูได้ทำตามความตั้งใจของตัวเอง โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน อย่างใบมะพร้าว มาเป็นวัสดุหลักในการทำดอกดารารัตน์ เพื่อถวายแด่ในหลวง ร.9 เป็นครั้งสุดท้าย หนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะ”

น้องครีม กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบมะพร้าวด้วยรอยยิ้ม

ทางด้าน น้องการ์ตูน - ด.ญ.นภัสวรรณ โสมภิรมย์ อายุ 12 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) วิทยากรวัยใส ผู้รับความรู้จากวิทยากรหลัก และถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดี เปิดเผยให้ฟังว่า

“การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์วันนี้ เป็นการลงมือประดิษฐ์ครั้งแรกของหนู โดยใช้ใบมะพร้าวเป็นวัสดุหลัก ซึ่งค่อนข้างที่จะยากแต่ก็ไม่เกินความพยายามและความตั้งใจ หนูจึงต้องตั้งใจฟังเวลาวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตให้ดู ก่อนจะลงมือทำ หากมีข้อสงสัยก็ต้องรีบสอบถาม เพื่อจะได้ทำอย่างถูกต้อง และเมื่อหนูทำได้สำเร็จก็ช่วยสอนเพื่อนๆ ต่อค่ะ สำหรับการทำดอกดารารัตน์จากใบมะพร้าวต้องใช้ความตั้งใจ และสมาธิมาก เพราะใบมะพร้าวจะมีลักษณะกรอบ มีก้านแกนแข็ง ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำมาก เราจะใช้ทุกส่วนของใบมะพร้าวมาทำดอกดารารัตน์หนึ่งดอก โดยใช้ก้าน หรือ ช่วงปลายใบมามัดปมเป็นเกสร ใช้ช่วงใบที่มีขนาดเล็กในการทำกระเปาะ และใช้ช่วงโคนใบที่มีขนาดใหญ่ในการทำกลีบดอก ซึ่งในส่วนของกลีบดอกเราจะต้องทำการเหลาก้านใบให้มีลักษณะบาง เพื่อที่จะตัดให้มีความโค้งงอได้สวยงาม เมื่อเราเตรียมส่วนประกอบดอกครบทุกส่วนแล้วก็นำทั้งทั้งหมดมาประกอบเข้าดอกโดยใช้ด้ายมัดให้แน่น และพลอร่าเทปพันทับอีกครั้ง แล้วจึงจัดตกแต่งดอกดารารัตน์ของเราให้สวยงาม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ” น้องการ์ตูน บอกเล่าวิธีการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์อย่างภาคภูมิใจ

ปิดท้ายกันที่ น้องไนท์ - ด.ช.ชวิรวิทย์ ศรีอยู่ อายุ 12 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) หมู่ 6 น้อยจิตอาสา รุ่งเยาว์ อาสาบอกลေးความรู้สึกในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์จากใบมะพร้าว ให้ฟังว่า

“มะพร้าวเป็นพืชที่มีอยู่รอบๆ ตัวผม สามารถนำทุกส่วนของมะพร้าวตั้งแต่รากจนถึงยอดมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด แต่ผมไม่เคยนำใบมะพร้าวมาทำดอกไม้เลย ปกติจะนำใบมะพร้าวมาใช้ในการจักสานเป็นหมวก กระเป๋า ตะกร้าเท่านั้น ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกและเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าทางจิตใจ เพราะวันนี้ผมตั้งใจทำดอกดารารัตน์จากใบมะพร้าว เพื่อถวายเป็นของขวัญแด่พ่อหลวง ร.9 ของคนไทยเป็นครั้งสุดท้าย แม้จะยาก และมากขึ้นตอน ต้องใจเย็น มุ่งมั่น และตั้งใจ เพราะกว่าจะได้แต่ละส่วนประกอบของดอกไม้ต้องมีความละเอียด ไม่รีบร้อน หากเราเหล่ก้านใบไม่ระวัง ก็อาจจะทำให้ใบขาด หากประกอบดอกไม้แน่น ดึงด้ายไม่ดึงก็จะทำให้แต่ละชั้นส่วนของดอกไม้หลุดร่วงได้ ผมและเพื่อนๆ จึงต้องพยายามทำอย่างเต็มที่ครับ และในวันนี้นอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำดอกดารารัตน์แล้ว ยังช่วยให้พวกผมเห็นคุณค่า และรู้จักการประยุกต์นำสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการจัดตกแต่งบอร์ด ตะกร้า กระเป๋าต่างๆ หรือจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้ครับ” น้องไนท์ กล่าวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม

กิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์จากใบมะพร้าว ถวายพ่อหลวง ร.9” ในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้น้องๆ กลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสา ได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และรู้จักการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามรอยพระราชปณิธานของพ่อหลวง ร.9 ที่ทรงเน้นเรื่องความพอเพียง และการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติแบบรู้คุณค่า ทั้งยังเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพลังอันยิ่งใหญ่ของพลสกนิกรชาวไทย ที่พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใจถวายแด่ “พ่อหลวง ร.9” เป็นครั้งสุดท้าย...